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ขาวประชาสัมพนัธ  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666 

โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  
 3หองสมุดของหนู เปดโลกใหมใบเล็ก 

 

พีระไมพลกิล็อก ไดเปนรองฯกกท. 
เมื่อวันที่ 24 พ.ย. ที่ผานมา ที่กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  ในฐานะประธานคณะกรรมการการกีฬาแหง
ประเทศไทย (บอรด กกท.) เปนประธานการประชุมบอรด กกท. ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม 
นายวีระศักดิ์เปดเผยวา สาระสําคัญในการประชุม คือ บอรด กกท.ไดพิจารณาเรื่องการใหเงิน
สนับสนุนสมาคมกีฬา ซึ่งจะตองใชดัชนีช้ีวัดแตละสมาคมที่ตองมีแผนงานและผลงาน ทวา การ
จัดทําดัชนีช้ีวัดยังไมเรียบรอย จึง มอบหมายใหนายกิตติรัตน ณ ระนอง, นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน 
และนายศุภชัย จงศิริ ไปดําเนินการ และตอนนี้ก็ใหจายเงินอุดหนุนสมาคมกีฬาไปกอน 50 
เปอรเซ็นต จากที่ขอมา สวนอีก 50 เปอรเซ็นต จะใหหลังจากการประชุมสามัญประจําปของ
สมาคมนั้นๆ ที่ประชุมยังเห็นชอบในหลักการ จัดทําพระราชบัญญัติคุมสารกระตุน ซึ่งจะมี
บทลงโทษที่ชัดเจนตามกฎหมาย และจะนําเสนอใหคณะรัฐมนตรีอนุมัติตอไป   

นอกจากนี้ บอรด กกท.ยังไดพิจารณาเรื่องการแตงตั้งรองผูวาการ กกท. คนใหม แทนที่นาย
นภดล จรมาศ ซึ่งเกษียณอายุไปเมื่อวันที่ 30 ก.ย. ที่ผานมา ซึ่งบอรด กกท. อนุมัติใหนายพีระ 
ฟองดาวิรัตน ผูอํานวยการฝายกีฬาอาชีพและกีฬามวย เปนรองผูวาการ กกท. ตามที่
คณะกรรมการพิจารณาไดเสนอชื่อมา ทั้งน้ี ในการประชุม คณะกรรมการไดเสนอชื่อ 3 คน 
นอกจากนายพีระ ก็มี น.ส.สุมาลี วิญูวรรธน ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล กับนายสกล 
วรรณพงษ ผูอํานวยการฝายกีฬาเปนเลิศ กอนที่บอรดกกท.จะมีมติเห็นชอบใหนายพีระไดรับ
ตําแหนงดังกลาว สวนเรื่องการแบงงานกับรองผูวาการ กกท. อีก 3 คน คือ นายเฉลิมชัย บุญ
รักษ, นายมนตรี ไชยพันธุ และนายจตุรพร ณ นคร น้ัน เปนหนาที่ที่นายกนกพันธุ จุลเกษม ผูวา
การ กกท.ไปมอบหมายเอง   

สําหรับประวัติของนายพีระนั้น ปจจุบันอายุ 57 ป จบการศึกษาปริญญาตรี การศึกษา
บัณฑิต (พลศึกษา) เมื่อ ป 2519 จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และปริญญาโท 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร) เมื่อป 2542 จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง เริ่มเปนพนักงาน
กกท. เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2520 รวมถึงวันน้ี 31 ป 4 เดือน นอกจากนี้ นายวีระศักดิ์ยังกลาวถึงการ
มอบเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนากีฬาแหงชาติใหกับคณะนักกีฬาเอเชียนบีชเกมส ครั้งที่ 1 วา 
นายสมชาย วงศสวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี ไดมอบหมายใหกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
ประสานงานไปยัง พล.ต.สน่ัน ขจรประศาสน รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกองทุนฯ เพื่อ
จัดงานเลี้ยงและมอบเงินรางวัลในเร็วๆน้ี ซึ่งคาดวาจะเรียบรอยกอนสิ้นปแนนอน  

หลังจากไดรับการแตงตั้งเปนรองผูวาการ กกท. คนใหม นายพีระกลาววา ตนทํางานกับ กกท. 
ทั้งในสวนภูมิภาคและสวนกลางมานาน และยังอยูในตําแหนง ผูอํานวยการฝายกีฬาอาชีพและ
กีฬามวยมา 5 ป จึงไม ตองปรับตัวมาก สามารถทาํงานไดทันที ขอยืนยันวาจะนําประสบการณ
การทํางานมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด จะเนนการทํางานแบบมีแผนงาน โดยในปหนาแผนงาน
ของกีฬาอาชีพจะมี 7 ระบบ 19 กิจกรรม เช่ือวาจะยกระดับกฬีาอาชีพไดแนนอน สวนที่หลาย

ขาวจากหนังสือพิมพไทยรัฐ  ฉบับประจําวันท่ี  25    เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2551  หนา  21ตอ 33   

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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ฝายอาจมองวาเมื่อตนมารับตําแหนงแลวจะใชอํานาจกลั่นแกลงผูใต บังคับบัญชา ขอยืนยันวา
จะไมทําเชนน้ันเด็ดขาด  

 
 

 

 

 

 

 

 
 


